



8

กันยายน

ฉลองแม่พระบังเกิด

สดด 13:5-6

บทอ่านที่ 1

รม 8:28-30

พี่น้อง เราเห็นว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า นั้น พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วย เพื่อพระบุตร จะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมาก ผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงเรียก ผู้ที่ทรงเรียกนั้น พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม ผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้น พระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย

พระวรสาร

มธ 1:18-23

เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่นั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอโรสภษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศจะเป็นความจริงว่า

“หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา”



ฉลองแม่พระบังเกิด หรือการฉลองอื่น ๆ ของแม่พระเป็นการฉลองที่มีความหมายเสมอ ความสำคัญของแม่พระอยู่ที่ไหน คำตอบคืออยู่ที่พระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการตอบรับพระเยซูเจ้าในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า อันเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงกอบกู้มนุษย์ ดังนั้น แม่พระมีความสำคัญเพราะความใกล้ชิดกับพระบุตร ในการร่วมส่วนในแผนการแห่งความรอด แม่พระคือคริสตชนต้นแบบจริง ๆ เพราะพระแม่เต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและพระคริสตเจ้า ขอให้ชีวิตเราได้เปี่ยมด้วยพระเจ้าเช่นเดียวกัน



Blank lines for writing reflections or prayers.

วันที่ 8 กันยายน 2555

มธ 1.1-16,18-23

พระวรสารวันนี้เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ ความจริง เป็นธรรมชาติที่คนเรามักจะประสบความล้มเหลวและอ่อนแอ. อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักว่า แต่ละคนมีความสำคัญเพราะพวกเขา มีบทบาทในแผนการของพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำตามแผนการของพระองค์ผ่านทางพวกเขา พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์ และมีนักบุญโยเซฟผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาเลี้ยงของพระองค์ เมื่อชีวิตดูยาวนานและเมื่อเราเห็น “ภาพรวม” ใหม่ว่าเรายังเป็นเด็กหรือเป็นคนไม่สำคัญ เราต้องเชื่อว่า พระเจ้าทรงดูแลเราอยู่ ทรงมีบทบาทในการทำความดีของเราและในการทำพันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายแก่เรา. ถึงแม้ว่าจะมีการทดลองและความล้มเหลวอย่างไรก็ตาม อุปสรรคทุกประการย่อมมีความหมายเพราะจะบังเกิดผลสักวันหนึ่ง สิ่งดีมาจากสิ่งที่ไม่สำคัญ ไม่ว่าจะมาจากบุคคลหรือสถานการณ์ ที่ดูไม่มีความสำคัญก็ตาม. เรายังต้องเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป และยังคงซื่อสัตย์ต่อพันธกิจและพระสุรเสียงของพระองค์ เราอย่ากังวลถึงผลลัพธ์ นั่นเป็นเรื่องของพระเจ้า เราเพียงซื่อสัตย์ต่อพระองค์เท่านั้นก็พอ เราควรทำดีที่สุด ที่เหลือเป็นเรื่องของพระเจ้า

ข้าแต่พระแม่มารีย์ โปรดสอนลูกให้สุภาพถ่อมตน วางใจและเชื่อฟังพระเจ้า สุขสันต์วันเกิดแด่พระแม่ สุขสันต์วันเกิดแด่พระแม่ สุขสันต์วันเกิดแด่พระแม่